

Số: 132/BC-UBND

Thượng Lộ, ngày 25 tháng 8 năm 2022

BÁO CÁO

Kết quả triển khai công tác tuyên truyền cải cách hành chính quý III và nhiệm vụ quý IV năm 2022

Kính gửi: Ủy ban nhân dân huyện Nam Đông.

Thực hiện Kế hoạch số 126/KH-UBND ngày 29 tháng 4 năm 2022 của Ủy ban nhân dân huyện về việc tuyên truyền công tác cải cách hành chính trên địa bàn huyện năm 2022. UBND xã báo cáo tình hình thực hiện công tác tuyên truyền CCHC quý III và một số nhiệm vụ trọng tâm của quý IV năm 2022 như sau:

I. CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO, ĐIỀU HÀNH

Nhằm để kịp thời triển khai công tác tuyên truyền CCHC thiết thực, hiệu quả, UBND đã ban hành Kế hoạch số 03/KH-UBND ngày 10/01/2022 về tuyên truyền công tác cải cách hành chính năm 2022. Qua đó giúp cho đội ngũ cán bộ, công chức và tầng lớp nhân dân trong xã kịp thời nắm bắt, tìm hiểu thông tin về công tác cải cách hành chính nhà nước trong giai đoạn hiện nay, nhất là cải cách thủ tục hành chính.

II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN

1. Nội dung tuyên truyền:

Tuyên truyền, phổ biến sâu rộng về tầm quan trọng, ý nghĩa, mục tiêu và tác động của cải cách hành chính đến phát triển kinh tế, xã hội của đất nước cũng như của xã. Thông qua các buổi họp định kỳ hàng tháng, quý của cơ quan đã tiến hành lồng ghép tuyên truyền, quán triệt công tác cải cách hành chính cho toàn thể đội ngũ cán bộ, công chức trong UBND xã tìm hiểu và nắm bắt đầy đủ các thông tin về công tác cải cách hành chính. Tập trung tuyên truyền các văn bản của Trung ương, của tỉnh và của huyện về công tác cải cách hành chính: Chương trình tổng thể CCHC nhà nước giai đoạn 2021 - 2030 và Kế hoạch CCHC nhà nước trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021 - 2025; Quyết định số 1516/QĐ-UBND ngày 31/12/2021 của UBND huyện về ban hành Kế hoạch Cải cách hành chính năm 2022; Kế hoạch số 37/KH-UBND ngày 11/02/2022 của UBND huyện về Thực hiện CCHC gắn với chính quyền số, dịch vụ đô thị thông minh trên địa bàn huyện năm 2022; Công văn 1847/UBND-NV ngày 17/12/2021 về xây dựng các chỉ tiêu, nhiệm vụ về tổ chức triển khai thực hiện công tác cải cách hành chính năm 2022; Công văn số 255/UBND-NV ngày 01/3/2022 về hướng dẫn thực hiện chế độ báo cáo cải cách hành chính định kỳ; Công văn số 372/UBND-NV ngày 24/3/2022 về đẩy mạnh thực hiện công tác cải cách hành chính và nâng cao chỉ số cải cách hành chính trên địa bàn huyện; Kế hoạch số 126/KH-UBND ngày

29/4/2022 về Tuyên truyền công tác cải cách hành chính trên địa bàn huyện năm 2022 (thay thế kế hoạch số 12/KH-UBND ngày 07/01/2022);

Tuyên truyền các vấn đề cần biết khi thực hiện thủ tục hành chính; việc niêm yết công khai, đầy đủ và thường xuyên cập nhật TTHC mới ban hành hoặc sửa đổi, bổ sung tại Bộ phận tiếp nhận & trả kết quả và trên Trang thông tin điện tử của xã.

Tích cực ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý văn bản và điều hành các hoạt động trên trang thông tin điều hành tác nghiệp, hạn chế ban hành văn bản giấy không cần thiết; giảm dần các buổi hội họp, tuyên truyền tăng cường công tác đảm bảo an toàn thông tin tại UBND xã, coi đây là giải pháp quan trọng để từng bước nâng cao năng lực bảo đảm an toàn thông tin; triển khai tuyên truyền, phổ biến nâng cao nhận thức và trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân trong xã hội về vai trò và tầm quan trọng của việc ứng dụng CNTT và đảm bảo an toàn thông tin.

2. Hình thức tuyên truyền:

Thường xuyên lồng ghép triển khai các nội dung CCHC trong các hội nghị, giao ban, buổi họp cơ quan, trên đài truyền thanh và trên trang thông tin điện tử của xã. Kịp thời niêm yết các TTHC có sửa đổi tại Bộ PTN & TKQ của xã. Triển khai một số văn bản về công tác CCHC trên nhóm Zalo của Cán bộ, công chức nhằm thực hiện kịp thời công tác CCHC.

III. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM TRONG QUÝ IV NĂM 2022

1. Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến về công tác cải cách hành chính cho toàn thể cán bộ, công chức trong cơ quan.

2. Xây dựng Báo cáo tuyên truyền CCHC năm 2022 của UBND xã.

3. Đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến việc tiếp tục duy trì, cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015 và đẩy mạnh công nghệ thông tin vào quản lý nhà nước tại UBND xã.

4. Tiến hành tuyên truyền công tác CCHC thông qua các cuộc kiểm tra, qua đó nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của bộ máy nhà nước, phục vụ kịp thời các nhu cầu chính đáng của người dân; chống tham nhũng, phiền hà, sách nhiễu trong tiếp nhận và giải quyết các công việc của người dân và doanh nghiệp.

Trên đây là báo cáo Kết quả triển khai công tác tuyên truyền cải cách hành chính quý III và nhiệm vụ quý IV 2022 của UBND xã Thượng Lộ./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Phòng Văn hóa và Thông tin huyện;
- Lưu: VT.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH**

Hồ Văn Chính